



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 24 วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นย. นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวราสาสน์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 4 มกราคม 2560 โดยการนำของ นย.นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์ ภายใต้บรรณกิจ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ คุณเพ็ญ และคุณพรชัย โพธิ์อำพล , คุณสมชาย – คุณอรวรรณ เกศรัยณัฏ์ , คุณไฉ เต่นชัย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี , อน.ศิริพร ร่มโพธิ์ภักดิ์ สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, คุณบุญล้อม ประเสริฐสุทนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี , คุณอังสุมาริน จุฑาจินดาเบตง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี , รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ นำมันฉาบ 1 ตะกร้าใหญ่, นายกษัตริย์ พวงสมบัติ จากสโมสรโรตารีวังจันทร์ พิษณุโลก ฝากกล้วยอบน้ำผึ้ง 30 ชุด มาให้สมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขอบขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขฯ ๑ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ โรตารีสากล ภาค 3340 จะจัดให้มีการประชุมระหว่างเมืองในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพริตูลูส จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 9.00 น.

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มอบเงินเดือนธันวาคม 2559 ให้กับ
มิสเตอร์คาร์ลอส และมิสเตอร์เควิน



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม

วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร

วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว

วาระที่ 4 วันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิดและงานวันปีใหม่ เพื่อต้อนรับผู้ว่าการภาค 3330 พวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริ

วาระที่ 5 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

มีนาคม หลวงพ่อถามมาว่าถ้าจะบวชก็ให้บวชช่วงวันที่ 21 เลยเพราะตรงกับช่วง
มาฆบูชาพอดี ไปบวชโดยเริ่มแรกมี 4 รูป พอไปถึงก็ไปเจอคุณเว้ง TNN 24 ก็คุยกัน
ก็ชวนเขาบวช ก็ตกลง กลายเป็น 5 รูปบวช 5 วันนั้น ระหว่างนั่งเครื่องก็มีคนมาถาม
ว่าใครเกิดวันใดบ้างเพื่อที่จะไปตั้งฉายา มาถามผม ผมบอกเกิดวันศุกร์เจ้าหน้าที่
ตกใจ เพราะผู้ที่บวชทั้ง 5 คนเกิดวันเดียวกันคือวันศุกร์และก็ได้ไปบวช ได้ไป
ปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน ไม่ถึงกับดวงตาเห็นธรรมนะครับยังใช้คำนี้ไม่ได้
เพราะผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติ เริ่มเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางธรรม ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเริ่มนับ 1
ได้หรือยังนอกจากท่านจะเป็นผู้บอก อย่างไรก็ตามผมรู้อยู่อย่างว่า สภาพจิตใจผมคิด
กว่าแต่ก่อนมาก อารมณ์เย็นขึ้นไม่ฉุนเฉียว ยิ้มอย่างเดี๋ยวมันคือสิ่งที่ขัดเกลามา
หลังจากที่ผมไปบวชที่อินเดียกลับมา ให้เราอยู่กับปัจจุบัน อย่าอยู่กับอดีต หรือไป
ห่วงกับอนาคตมากเกินไป ขอให้อยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด ผมตอนนี้
ธุรกิจยกให้ลูก งานผู้สื่อข่าวผมก็ยกให้ลูก ให้กับทีมงานหมดแล้วผมจะมุ่งภารกิจของ
ผมเพื่อพระพุทธองค์ผมจะเดินสายไปทุกที่ที่เขาเชิญมา ผมจะพูดตรงไปตรงมา พูด
เรื่องที่ผมได้ไป ได้พบ ได้เห็น ภารกิจนี้เพื่อพระพุทธศาสนาที่ขอฝากทุก ๆ ท่าน
ช่วยกันอย่าปล่อยให้เฉพาะพระสงฆ์ เราที่เป็น 1 ในพุทธบริษัท 4 ต้องช่วยกัน อะไร
ที่ต้องพูดตรง ๆ ก็ต้องพูด ถ้ากลัวเขาโกรธเราก็จะแก้อะไรไม่ได้ ผมให้คำมั่นสัญญา
ว่าผมจะเดินทางทำภารกิจของผมต่อไปโดยทำแบบประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง
ที่ไม่มีผ้าเหลืองคลุมร่าง ขอบขอบคุณครับ

อภ.นพ.พรชัย บุญแสง กล่าวขอบคุณ



@ ผมต้องขอขอบคุณ ท่านไว เด่นชัย ที่มาบรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจนี้เพื่อ
พระพุทธศาสนา ท่านก็ได้เล่าในสิ่งที่ท่านได้ทำ ได้ปฏิบัติ ท่านเป็นคนที่สงบ มี
ความสุขกระหม่นในนามของโรตารีต้องขอบคุณท่านอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย
ขอบขอบคุณครับ

น. มีวอลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมการประชุมครั้งนี้ นย.นพ.จรรยา
พงศ์ บรมชนรัตน์, นายกรับเลือกสมชัย โสภาศรีพันธ์, รท.ลัษณีย์ นนทเดชะ,
รท.สมชาย สุจรัสเศรษฐเมธา, อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ, รท. แสงชัย อำนวยวัฒน์
นกุล ขอบขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากนายก ฯ นย.นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์



@ นายกัญญอร พวงสมบัติ นายกสโมสรโรตารีวังจันทร์ พิษณุโลก ได้มาพบผม
และอน.กวางสุข แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา เรียนเชิญสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วม
กิจกรรม “เดิน-วิ่งมหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ ประชาชนรวมใจภักดิ์ “รักพ่อ” วันอาทิตย์
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สาม
แยกเรือนแพ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก มวลมิตรโรแทเรียนที่มีความสนใจไป
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้แจ้งได้ที่นายกและเลขาสโมสรครับ ถือเป็นโอกาสไปเที่ยวไหว้พระที่
จังหวัดพิษณุโลกด้วยกัน(เดินทางเสาร์ที่ 4 ก.พ.60 กลับวันที่ 5 ก.พ.60) บัตรมี 2
ราคา VIP = 1,000 บาทและบัตรทั่วไป 400 บาท มีแจกเสื้อยืด 1 ตัว @ นักเรียน
แลกเปลี่ยน (YE) Carlos และ Kevin ได้ไปท่องเที่ยวทวีปภาคอีสาน – ลาว - กัมพูชา
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ต้องขอบคุณ Host ที่ไปส่งและไปรับในครั้งนี้ครับ @ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารี
สากล ผู้ว่าการภาคจุกาติพิย์ ธรรมศิริพงษ์ มาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ใน
วันที่ 11 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 17.00-20.45 น. โดยเวลา 17.00-18.00 น. พบ
นายกสโมสร , เลขาสโมสร , ผู้ช่วยภาคและนายกรับเลือก , เวลา 18.00-19.00 น.
พบประธานคณะกรรมการ 5 ฝ่าย เจริญญิก , ผู้ฝึกอบรมสโมสร , ปฏิคมสโมสร
, เวลา 19.00-20.00 น. ผู้ว่าการภาคร่วมวันครบครวัโรตารีและงานปีใหม่ของ
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี @ วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 จัดเป็นวันครบครวัโรตา
รีและวันปีใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ว่าการภาคจุกาติพิย์ ธรรมศิริพงษ์

โดยมี รท.รัชชัย ตั้งต้นตระกูล เป็นประธานจัดงาน , อน.เชียมเดช สิงหาอาจ และอน.ไกรวุฒิ สิตลกาญจน์ เป็นที่ปรึกษา (การแต่งกายชุดเสื้อยืดสีฟ้า) @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมอบเงินให้โครงการ “ค่ายปั่นฝัน” ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่ นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2560 เป็นเงิน 5,000 บาท ขอขอบคุณครับ

บรรยายพิเศษ โดยคุณไว เตนชัย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี



@ หัวข้อที่ผมจะพูดนี้ คือภารกิจนี้เพื่อพระพุทธศาสนา ดังนั้นก่อนจะพูดผมก็จะขออนุญาตที่จะไม่ถามว่าท่านได้นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าเนื่องจากความรู้สึกลึกๆ บอกผมว่าศาสนาทุกศาสนา องค์ศาสดาทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้น ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนทำไม่ดี ยกเว้นคนที่อ้างอิงเอาศาสนา สร้างลัทธิ สร้างองค์กร ขึ้นมานั้นแหละครับถึงจะแหกกฎของศาสนา ผมเคยพูดกับเพื่อนผมว่าเราเป็นนักหนังสือพิมพ์ เป็นหมาล่าเนื้อ เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้าง โรงพิมพ์แล้วเรามัวแต่ทะเลาะกันเองมาขัดแย้งกันเอง มาแข่งกันเองทะเลาะกันเอง ทะเลาะกันไปแต่ข้างบน เขาคุยกัน เขากินข้าวด้วยกัน ตอนนี้ในศาสนาเริ่มเดินไปสู่จุด ผมคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกัน เรียนให้ทราบก่อนว่าขณะนี้ผมดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ประเทศอินเดีย ภารกิจหน้าที่ของผมก็คือจะต้องเดินสายเพื่อบรรยายแบบนี้ในทุกๆ ที่ผมไปบรรยายที่อินเดีย ที่กัมพูชาซึ่งมีสังฆราชจาก 4-5 ประเทศจากสุวรรณภูมิที่ผ่านมาท่านคงแปลกใจที่เห็นผมในภาพนักข่าว หลายท่านรู้จักผมดีในอดีตที่ผ่านมาผมค่อนข้างอารมณ์ร้อนและไม่ค่อยจะฟังใครด้วยเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก แต่วันนี้ผมมาพูดในหัวข้อภารกิจนี้เพื่อพระพุทธศาสนา ท่านคงแปลกใจ แต่อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของผมก็คืออยากจะทำแต่งตัวสบายๆ



ผมต้องการมีชีวิตอยู่สบายๆ เอกลักษณ์ของผมจะไปพูดเรื่องธรรมะ เรื่องต่าง ๆ ผมก็พูดเสียงดังเพราะผมไม่ใช่พระ ทุกท่านครับศาสนาทุกศาสนาเดินไปไกลมาก ก้าวไปไกลจนเราดมองย้อนหลังไม่ได้ ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมาเพราะอะไรมาขายสวนหรือเปล่าหลายท่านอาจมีภูมิความรู้เรื่องธรรมะมากกว่าผม เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาผมได้หยุดตัวเองทุกอย่างแล้วหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม เพราะในอดีตผมก็อยู่ในทางธรรมะ อยู่แล้วอาจของผมก็สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้ว เข้าเย็นนั่งสมาธิทุกวัน ก็ได้ชิมซัมมาที่ ผม แต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้ผมต้องเดินไปคนละเส้นทางเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรทำให้ผมอยากไปอินเดียขึ้นมา ผมเป็นคนทำหน้าที่เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือจัดให้พระได้ไปสังเวชนียะสถานที่อินเดียแต่ด้วยความกลัวอินเดียผมไม่ไปคนเราเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง วันหนึ่งผมคู่วิวอยู่พอดีไปเห็นสารคดีสังเวชนียสถาน 4 ตำบลในอินเดียผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจึงปลุกภรรยาที่กำลังนอนหลับขึ้นมาดูแล้วก็บอกภรรยาว่าเราไปอินเดียกันดีกว่า ภรรยาผมบอกว่าเธอคิดยังไง ชวนก็ครั้งก็ไม่ไปแต่วันนี้ชวนไป รุ่งขึ้นก็ไปเลยและผู้ที่ไปด้วยกันก็คือ อน.ไพบุลย์ กิตติวรภัทร ท่านก็ไปกับผมด้วยพอไปถึงอินเดียก็ได้เห็นคนอินเดีย เจอเราครั้งแรกก็เรียกรามหาราชา มหาราณี แต่เขาขอเงินเรา เราก็ให้ท่านเขาก็ถือเป็นการผิดพลาดอย่างแรงเลยเพราะถ้าให้คนเดียว จะมาเป็นแถวเลย สิ่งที่ผมบอกชิมซาบคือการนั่งรถเมื่อก่อนผมนั่งรถนานๆ ไม่ได้ แต่ไปอินเดียผมนั่งได้ 24 ชั่วโมง ได้มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ เห็นว่าน่าสงสาร น่าสมเพช ในวิถีชีวิตของเขา แต่มาคิดมุกกลับอีกว่าเราไม่ควรไปสงสารเขา เราไม่ควรไปสมเพชเขาเพราะว่าเราควรสมเพชตัวเองมากกว่า เพราะสิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่เขาใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราคึ้นรที่ไมพพอเพียงพอคิดได้อย่างนี้วันหนึ่งผมก็ตัดสินใจว่า ผมจะบวชเพื่อพระพุทธเจ้า ถิ่นัดหลวงพอประมาณเดือนมีนาคม



